

'ม.หัวเฉียว' เชิญโปรเฟสเซอร์ต่างประเทศ บรรยาย 'การปกครองโดยประชาชนมีส่วนร่วม'

เมื่อเร็ว ๆ นี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Civil Participation and Good Governance" โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr.James Morone จาก Brown University มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เอ็นจีโอ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วม

Dr.James Morone กล่าวว่า แนวความคิดเรื่องมีส่วนร่วมของประชาชน นั้นมีมานานแล้ว เริ่มจากการแสดงออกในการแก้ปัญหาต่างๆ และการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสิ่งสำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยการไต่ถามความคิดเห็นและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่เยาวชน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่และมากที่สุด ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย ดร.เจมส์ กล่าว

เปิดร้าน- ดร.ธัญญรัตน์ ชีวะเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศและประชาสัมพันธ์ ม.หอการค้าไทย เปิดร้าน "สยามสโตนสตอรี่" จำหน่ายของขวัญเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ธานีนท์ กรีวิเชียร องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งนำไปสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างไทยพัฒนา ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ว่า สิ่งที่น่าสนใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ การที่ประเทศนั้นๆ มีรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพและมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี และพร้อมให้การสนับสนุนรัฐธรรมนูญของประเทศ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาวัฒนธรรมของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัญหาของการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยทั่วไปทุกประเทศมักมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันซึ่งทุกประเทศต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการประยุกต์วิธีการแก้ไขให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ



บรรยายพิเศษ- ดร.รุ่ง แก้วแดง นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบของที่ระลึกแก่นายนิพนธ์ บุญญภัทโร ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ก่อน